
การประชุมคณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาลเสริมงาม 

ครั้งที่ 2/2568  วันที่ 3  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2568 เวลา 13.00 น. 

ณ ห้องประชุมชั้น 2  โรงพยาบาลเสริมงาม 

..................................................................................... 

ผู้มาประชุม 

1.  นายกฤษฎิ์  ทองบรรจบ       ประธานคณะกรรมการ 
2.  นางสมศรี  จันทร์เทวี    กรรมการ 
3.  นายพิชิตชัย  ชัยศิริภัสสร    กรรมการ 
4.  นางนวลอนงค์ อุ่นคำ     กรรมการ  
5.  นายภูวพล  พงษ์วานิช    กรรมการ  
6.  นายกัมปนาท อาตมียะนันท์    กรรมการ 
7.  นางยุพา  ถาปาวงศ์    กรรมการ 
8.  นางจารุณี  ตาสืบ     กรรมการ 
9.  นางสาวจิราภรณ ์ ศรีพรหม    กรรมการ 
10.นางสาวรวีวรรณ ชุ่มธิ     กรรมการ 
11.นายไตรทศ  ช่างชุบ     กรรมการ 
12.นางนัยนา  อินทรวง     กรรมการ 
13.นายธนพงศ์ภรณ์   จอมใจ     กรรมการ 
14.นางสาวปัทมา หล้าสมบูรณ์     กรรมการและเลขานุการ  

         

ผู้ไม่มาประชุม 
1.  นางนริศรา  จริตงาม    (ติดราชการ)   
    

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1.  นางแสงแข  ขัติยกุล 
   

 

 

 

 

 

 



ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2568 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 

1. ติดตามเยี่ยมบ้าน palliative care และการเคลม 

มติที่ประชุม ขอทบทวนคำสั่งเดิมย้อนหลังของ ผอ. ที่ผ่านมาทั้ง 3 ท่าน และทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลัก  

2. ติดตามการเช่าคอมพิวเตอร์ เช่า 3 ปี 

- ทาง สสจ. ขอเอกสารเพ่ิมเติมการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ราคาไม่เกิน 500,000 บาท (ค่าเช่า

คอมพิวเตอร์ปีละ 450,000 บาท) โดยใช้ สเปคจากกระทรวง ICT โดยเพ่ิมเติมขอใบปะหน้าที่มีลายเซ็นต์ ผอ. 

จัดทำและส่ง สสจ. แล้ว 

มติที่ประชุม รับทราบ  

- ปีนี ้รพ. ขอรับบริจาคคอมพิวเตอร์จากการไฟฟ้าแม่เมาะจำนวน 10 เครื่อง  

มติที่ประชุม รับทราบ  

3. ความคืบหน้าการคัดกรองกาย จิต ปี 2567 ทาง IT ขอกลุ่มเป้าหมาย อายุ 15-59 ปี เพ่ือจะทำ pop-up 

เตือนใน Hos xp 

มติที่ประชุม  ให้คณะกรรมการประชุมทีม และทุกจุดช่วยกันลงข้อมูลไปเลย เริ่มทำ ม.ค. 2568 

4. คลินิก ARV : สืบเนื่องจากคุณดวงพร ผู้รับผิดชอบงาน ARV จะลาออก ซึ่งจะทำงานถึงสิ้นเดือนมกราคม 2568 มี

แนวทางในการบริหารจัดการ อย่างไร 

จากการประชุมครั้งที่ 1/2567  คืนงานไปอยู่ตามโครงสร้าง แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ส่วน 

● งานส่งเสริม ป้องกัน : กลุ่มงานเวชฯ  

● งานรักษาทางคลินิก : กลุ่มการฯ ให้กลุ่มการหารือหาข้อสรุป ผู้รับงานเป็นพยาบาลวิชาชีพ 

มติที่ประชุม  ยังไม่มีความคืบหน้า นัดประชุมครั้งต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา 

1. พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทน (ฉ.11) ให้กับ จพ. ที่ทำหน้าที่เป็น นวก.สาธารณสุข ที่มีคุณสมบัติเพ่ิมเติม 
มติที่ประชุม   

- มติเห็นชอบเพ่ิมเติม คุณธัญณภัสร์ แผนกทันตกรรม เนื่องจากมีวุฒิ มีใบประกอบ และอยู่ในกรอบงานตาม FTE 

- คุณวัลยาภรณ์ ในส่วน FTE ของกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ไม่มีตำแหน่ง นวก. และยังไม่มีใบประกอบฯจึงยังไม่ได้ 

2. ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานงบ 10 ล้านบาท 

มติที่ประชุม สัญญาหมด วันที่ 15 ธ.ค. 2567 ต่อได้อีก 2 เดือน คือถึง วันที่ 15 ม.ค. 2568 ไม่มีการต่อสัญญาอีก 



ให้งานบริหารเตรียมระเบียบให้ครบถ้วนด้วย 

3. หน่วยงานที่ขออัตรากำลังเพ่ิมเติม งานกายภาพบำบัด ขอเพ่ิมผู้ช่วยกายภาพบำบัด 1 คน 

มติที่ประชุม  รอ จนท. จากซักฟอก (คุณธนพร) ที่ไม่ไปอยู่กับบริษัทรับเหมา 1 คน  

4. ความคืบหน้า HA 

มติที่ประชุม  ทุกครั้งที่ประชุม ให้มีการนำเสนอข้อมูลทุกรอบ และให้คุณอุไรวรรณรายงานความก้าวหน้า ขอ

ระดับ E up  

5. CFO นำเสนอข้อมูล เพ่ิมรายรับ ลดรายจ่าย การเพ่ิมประสิทธิภาพการเงินการคลัง 

มติที่ประชุม   

– เปิดเวทีหารายได้จาก คปสอ. 

– หารายได้จากกองทุนต่างๆ 

– มอบหมายกรรมการจัดการเงินสวัสดิการเพ่ือเพ่ิมรายได้  

– คุณนิรันดร์ทำคำสั่งแต่งตั้งกรรมการจัดการเงินสวัสดิการ ประมาณ 3-4 คน 

6. การเคลมเงินจากการส่งยาทางไปรษณีย์ เคลมได้จากส่งยาทางไปรษณีย์ 50 บาท และ Telemedicine 

มติที่ประชุม  วันที่ 12 ม.ค. 2568 นัดคุยทุกกองทุนที่ได้เงิน 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ  

1. หารือการจัดตั้งกลุ่มงานสุขภาพดิจิทัล 

มติที่ประชุม  กลุ่มงานสุขภาพดิจิทัลและงานยุทธศาสตร์ แยกออกมาจากงานประกัน และ หน.กลุ่มงาน ต้องเป็น

ข้าราชการ หรือ ผอ.แต่งตั้ง 

2. หารือขอผู้ช่วยจัดทำรายงานการประชุม 

มติที่ประชุม  ให้คุณปรียานุช หล้ามา มาช่วยบันทึกรายงานการประชุม 

3. ปรับเพิ่มค่าจ้างคุณธิโนรส เจ้าหน้าที่รังสี   

มติที่ประชุม  ปรับเพ่ิมจาก 600 บาท เป็น 750 บาท เริ่มเดือน ม.ค. 2568 ระหว่างนี้เปิดรับสมัครนักรังสีด้วย 

4. หารือห้องแลปขอขึ้นค่าเวร เวลาออก PCU (มาทำงานเวลา 7.00 น.)  

มติที่ประชุม  จะเพ่ิมจ่ายเงินจากเดิม 900 บาท/เดือน ส่วน พขร. เพ่ิมด้วย เริ่ม เดือน ธ.ค. 2567 

5. เซิฟเวอร์เต็ม 

มติที่ประชุม  อนุมัติในหลักการ และให้ IT เตรียมข้อมูลมานำเสนอ 

 

 



1. งานปฐมภูมิ 

• แจ้งการจัดโครงการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ ชนิดบีและซี อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง 

ปีงบประมาณ 2568 

• เริ่มออกหน่วยคัดกรองประชาชน อำเภอเสริมงาม ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2568 

• ที่ประชุม    - รับทราบ 
 

 

ปิดประชุม : 16.00 น. 

 

 

     
   (นางสาวปัทมา  หล้าสมบูรณ์)                                                  (นางนริศรา  จริตงาม) 
    ผู้บันทึกรายงานการประชุม                                                  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

 

 

 

 

 

 

                        

     

 

 

         

            


